



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ. สังกัดกองสวัสดิการพระบรมราชชนนีสงเคราะห์จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางนงคราญ ไชยรบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๒	นางลาวัลย์ เทศน์เรียน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๓	นางรัชณีย์ สมบัติศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร


ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

/ทั้งนี้...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ - ๓ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิโรจน์ วิโรจน์วิธน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน	
๑	นางนงคราญ ไชยรบ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๗๒๐๑๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๗๒๐๓๒	เลื่อนระดับ	๘๐%	
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์"						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนากระบวนการป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์โดยใช้กระบวนการ METHOD"						
๒	นางลาวัลย์ เทศน์เรียน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๗๒๐๓๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๗๒๐๓๗	เลื่อนระดับ	๙๐%	
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน"						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลต่อการล้างจมูกให้ผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนที่มีปัญหาจากโรคในระบบทางเดินหายใจ"						
๓	นางรัชนิยา สมบัติศรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๗๒๐๓๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๗๒๐๓๕	เลื่อนระดับ	๘๐%	
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "ผลของการใช้แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน"						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องหายใจ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน"						